



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  
ฉบับที่ ๓๘/๒๕๖๕ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกรรมการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี **นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม** และมีประเด็นการพิจารณาที่สำคัญ คือ



**พิจารณาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเหตุการณ์กราดยิงและใช้อาวุธทำร้ายครูและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู**



ตามที่ปรากฏเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุกราดยิงและใช้อาวุธเข้าทำร้ายครูและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เหตุเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีสื่อมวลชนหลายองค์กรทั้งประเทศไทยและต่างประเทศมีการนำเสนอข่าวและเผยแพร่ภาพผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนและสังคมได้รับผลกระทบทางจิตใจในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างถูกต้อง และร่วมกันหาแนวทาง วิธีการในการป้องกันเหตุไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก คณะกรรมการจึงได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ (๑) ลำดับขั้นตอนของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว (๒) ยุทธวิธีการเข้าระงับเหตุทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉินที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล (๓) มาตรการและแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อระงับเหตุ และการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นซ้ำอีก (๔) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ (๕) มาตรการในการดำเนินการกับผู้สื่อข่าวที่เข้าไปบันทึกภาพและวิดีโอในสถานที่เกิดเหตุ



คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะต่อเรื่องดังกล่าว อาทิ (๑) สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและการกำกับดูแลพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเผชิญกับความกดดันในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจกลายเป็นความเครียดสะสม จนเป็นปัจจัยไปสู่การก่อเหตุการณ์ความรุนแรง (๒) ควรพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสายงาน ผูกอบรมและทบทวนยุทธวิธีการเผชิญเหตุ ชักซ้อมแผนสถานการณ์/วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ Active Shooting อย่างต่อเนื่อง (๓) การชักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และการเข้าระงับเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทางปกครองในพื้นที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งถือเป็นเจ้าพนักงานปกครองที่อยู่ในชุมชน เพื่อเข้าระงับเหตุได้อย่างทันที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับปัญหาสังคมในหลายมิติ ทั้งปัญหาด้านสุขภาพจิตของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - ๑๙ หรือผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ปัญหายาเสพติด ปัญหาจากการครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำอีก ดังนั้น ในระยะต่อไป คณะกรรมการฯ จะได้เชิญผู้แทนจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อไป



**พิจารณาศึกษาเรื่อง “โทษประหารชีวิต”**

คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพได้เชิญผู้แทนจากกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม และสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม มาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อประเด็นการยุติโทษประหารชีวิต ซึ่งได้รับทราบข้อมูลว่า สำนักงานกิจการยุติธรรมได้ดำเนินการศึกษา เรื่อง “โทษประหารชีวิต”

อย่างต่อเนื่องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี ๒๕๕๙ เพื่อนำไปสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิตอย่างเป็นทางการเป็นขั้นตอน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลในเชิงประจักษ์ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายที่มีโทษประหารชีวิตเพียงสถานเดียวไปสู่การให้มีโทษประหารชีวิตคู่กับโทษจำคุกตลอดชีวิต เพื่อให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แม้ว่าประเทศไทยมีพันธกรณีระหว่างประเทศ แต่ไม่ได้มีการบังคับให้ประเทศไทยต้องยกเลิกโทษประหารชีวิตและประชาคมระหว่างประเทศมีการติดตามพัฒนาการ เรื่อง “การยกเลิกโทษประหารชีวิต” อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลไทยมีความคืบหน้าและมีขั้นตอนการดำเนินงานที่สามารถชี้แจงและทำความเข้าใจได้ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะต่อประเด็นดังกล่าว อาทิ

- สำนักงานกิจการยุติธรรมควรดำเนินการขับเคลื่อนเรื่อง “โทษประหารชีวิต” อย่างต่อเนื่องตามวิธีการและขั้นตอนที่ได้กำหนดแผนการดำเนินงานไว้ต่อไป
- การบริหารจัดการในกระบวนการยุติธรรมต้องมีประสิทธิภาพ ระบบความคิด ระบบฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการที่มีความชัดเจนและเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันปรับปรุงกฎหมายให้เป็นที่ยอมรับต่อประชาชนไทยและประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการยกระดับความน่าเชื่อถือต่อนานาชาติ



### พิจารณาข้อเสนอแนะ เรื่อง “การจัดระเบียบการค้าออนไลน์”

คณะกรรมการฯ เห็นควรมีข้อเสนอแนะกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบูรณาการการกำกับดูแลการค้าออนไลน์ โดยให้ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ ประสานการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลการค้าออนไลน์ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

### ติดตามเรื่องร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเข้าร่วมโครงการ Work and Travel

คณะกรรมการฯ ได้รับทราบข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ว่า สคบ. ได้เชิญผู้จัดการบริษัทมาชี้แจงตามที่ได้มีการร้องเรียนแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง แต่ภายหลังพบว่าบริษัทไม่มาให้ข้อมูล ซึ่งปัจจุบัน สคบ. จะได้ประสานความร่วมมือไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับผู้บริโภคดำเนินคดีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จัดการบริษัทในข้อหาฉ้อโกงประชาชน นอกจากนี้ สคบ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ดำวยสัตย์ฯ พิจารณาจัดทำประกาศมาตรฐานสัญญาของบริษัทที่ดำเนินโครงการในลักษณะ Work and Travel และให้ธุรกิจประเภทดังกล่าวต้องเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา โดย สคบ. จะได้รายงานความคืบหน้าการพิจารณาต่อคณะกรรมการฯ ให้ทราบเป็นระยะต่อไป

